

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๓.๓/ว ๒๒๔๑



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมพร้อมยกระดับการเตือนภัย ระดับ ๔

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง องค์การอิสระและภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และข้อสั่งการแผนเตรียมความพร้อมการยกระดับเตือนภัย ระดับ ๔ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเดือนมกราคม พบการกระจายของโรคเกิดขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศ ในจังหวัดพะเยาระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑,๗๕๘ ราย อยู่ระหว่างรักษา ๔๕๔ ราย หายป่วยแล้ว ๑,๓๐๑ ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม ๓ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน การรวมกลุ่ม การจัดกิจกรรม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ และการละเลยมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้เตรียมพร้อมยกระดับการเตือนภัย ระดับ ๔ และแจ้งเตือนภัยแก่ทุกภาคส่วน และประชาชน ในการดำเนินการ ติดตาม กำกับ uly ละเอียดยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดพะเยา ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมการยกระดับเตือนภัย ระดับ ๔ จังหวัดพะเยา ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด สำหรับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๓๒

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๙๘

ข้อสั่งการและมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

แผนเตรียมความพร้อมการยกระดับเตือนภัย ระดับ ๔ จังหวัดพะเยา

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ประธานการประชุม นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
๑	<p>เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศ ต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดพะเยา มีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย (ในรอบ ๗ วัน) อยู่ที่ ๗๗ รายต่อวัน และมี ๒ วันที่จำนวนผู้ป่วยมากกว่า ๑๐๐ รายขึ้นไป ในระดับประเทศ ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา รับทราบการเตือนภัยและมีข้อสั่งการให้ ศปก.อำเภอ , ศปก.ตำบล ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ให้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพียงบุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษา แบบ Home Isolation (HI), Community Isolation (CI) รวมทั้งการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ในกรณีที่มีอาการมากและรุนแรง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของ จังหวัดอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจที่จะเข้าถึงระบบบริการ เมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๓. เร่งรัดการฉีดวัคซีนซิโนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	ทันที	<p>-ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา</p> <p>-ศปก.จังหวัด</p> <p>-ศปก.อำเภอ</p> <p>-ศปก.ตำบล</p> <p>-หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทุกสังกัด</p> <p>-หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน, อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา, นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้</p> <p>-ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย</p> <p>-ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา</p> <p>-ประธานสภาอุตสาหกรรมพะเยา</p>

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
	๔. สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเอง และครอบครัว ด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA และสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้		
๒	เห็นชอบ มาตรการการบริหารจัดการในสถานศึกษา ยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน onsite กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา (ในโรงเรียนประจำ โรงเรียนไป-กลับ และสถานที่สอบ) และให้แจ้งประสานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัด	ทันที	-ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา -ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา -นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา -ผู้บริหารสถานศึกษา
๓	เห็นชอบ มาตรการด้านการแพทย์และศัลยกรรม การรองรับผู้ป่วย และให้ทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดทำแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เรื่อง ระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation(HI) เพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทุกอำเภอ	ทันที	-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัด -ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
๔	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการ VUCA และให้ที่ทำการปกครองจังหวัด นายอำเภอ กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยกิจการ กิจกรรม ในการประเมินตนเองตาม TSC+ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๔.๑ กรณีวัคซีน ให้กำกับเรื่องการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ผู้สูงอายุ กรณีที่ประสงค์ไม่ขอรับวัคซีนประมาณ ๘,๐๐๐ ราย ให้ประสาน	ทันที	-ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา -ศปก.จังหวัด -ศปก.อำเภอ -ศปก.ตำบล -หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทุกสังกัด -หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจ

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
	<p>ศึกษาธิการจังหวัดให้ประชุมผู้ปกครอง และส่งแพทย์ ไปสร้างทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง</p> <p>๔.๒ วัด ศาสนสถาน พระสงฆ์ และบุคลากรในวัด ต้องได้รับวัคซีนทุกคน ให้ประสานสำนักงาน พระพุทธศาสนา เพื่อกำกับให้เจ้าคณะจังหวัด สั่งการ ไปยังวัดและศาสนสถานต่างๆ</p> <p>๔.๓ WFH มีคำสั่งจังหวัดพะเยาแล้ว ให้ทุก หน่วยงาน องค์กร ปฏิบัติตามมาตรการทำงานที่บ้าน ให้ได้ร้อยละ ๕๐-๘๐</p> <p>๔.๔ คำแนะนำสำหรับประชาชน ให้ปฏิบัติตาม การเตือนภัย ระดับ ๔ ให้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ วงกว้าง ให้ถึงผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อกำกับ สอดส่อง คนในชุมชน</p>		<p>ทุกหน่วยงาน, อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา, นายกเทศมนตรีเมือง พะเยา, นายกเทศมนตรีเมือง ดอกคำใต้</p> <p>-ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย</p> <p>-ประธานหอการค้าจังหวัด พะเยา</p> <p>-ประธานสภาอุตสาหกรรม พะเยา</p>

ผู้สั่งการ



(นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

มีนาคม ๒๕๖๕

- ๕ มี.ค. 2565